



Bài của Chủ Tịch  
Susan H. Porter  
Chủ Tịch Trung Ương  
Hội Thiếu Nhi

## MỐI QUAN HỆ GIAO ƯỚC

Chủ Tịch Nelson dạy rằng Cha Thiên Thượng có một tình yêu thương đặc biệt dành cho những người lập giao ước với Ngài.\* Khi chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận, chúng ta hứa sẽ trung thành và trung tín với Ngài. Ngài cũng hứa với chúng ta điều tương tự.

# Các Em Có Thể Tạo Ra Sự Khác Biệt

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương các em vô bờ. Vì hai Ngài yêu thương các em, nên hai Ngài đã mời các em lập giao ước, hay là những lời hứa, với hai Ngài. Các em bắt đầu lập những lời hứa đó khi chịu phép báp têm.

Sau lễ báp têm của mình, các em nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Các em trở thành tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Điều đó có nghĩa là Cha Thiên Thượng tin cậy rằng các em sẽ tuân giữ các giao ước của mình.

Các em có thể làm gì với tư cách là một tín hữu chính thức của Giáo Hội để tuân giữ các giao ước của mình? Các em có thể chào mừng những bạn nhỏ khác đến với Hội Thiếu Nhi. Các em có thể ngồi cạnh một người bạn mới và giúp họ học các bài hát. Các em có thể giúp đỡ tổ chức các sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi. Các em cũng có thể là một người lãnh đạo trong gia đình của mình. Các em có thể yêu cầu được cầu nguyện chung gia đình hoặc chia sẻ điều mình học được trong Hội Thiếu Nhi.

Sau khi tiếp nhận Đức Thánh Linh, các em có thể nhận thấy nhu cầu của những người khác theo một cách mới mẻ. Các em có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và nói: "Xin giúp con biết người mà con thể giúp đỡ trong ngày hôm nay." Sau đó, Đức Thánh Linh có thể giúp các em chú ý đến một ai đó đang ngồi một mình

hoặc mách bảo các em chào hỏi một người bạn. Các em tạo ra sự khác biệt lớn lao khi các em chọn giúp đỡ những người khác. Các em đang hành động với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội của Cha Thiên Thượng!

Cha Thiên Thượng yêu thương các em. Ngài muốn các em dẫn dắt bằng tấm gương của mình mọi lúc mọi nơi để các em có thể mang những người khác đến gần với Ngài hơn. Tuy nhiên, các em không cần phải làm điều đó một mình. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ không ngừng giúp đỡ các em. Các em có thể cảm thấy tự tin vì các em biết hai Ngài ở cùng với các em. Các em có thể hình dung chúa Giê Su luôn sát cánh bên cạnh mình. ●

Từ một cuộc phỏng vấn với Olivia Kitterman và Rachel Peterson.

**Tôi có thể  
giúp đỡ ai  
hôm nay?**

Hãy viết những ý tưởng  
của các em lên vòng tay  
bạn bè!



## Vòng Tay Bạn Bè

- 1 Cắt rời phần màu trắng phía bên phải. Hoặc vẽ đề đường nét của khung mẫu lên một tờ giấy khác để cắt.
- 2 Gấp dọc theo các đường qua lại như một cái quạt.
- 3 Cắt hình người ra theo đường viền gấp.
- 4 Mở ra để thấy các bạn bè đang nắm tay nhau thành hàng! Trang trí các hình người để trông giống như những người mà các em yêu mến.



HÌNH ẢNH MINH HỌA DO JARED BECKSTRAND THỰC HIỆN



\* "Giao Ước Vĩnh Viễn," *Liahona*, Tháng Mười năm 2022, trang 4-11.